

HÌNH THỨC, BIỆN PHÁP CHỐNG CHIẾN TRANH TÂM LÝ CỦA ĐỊCH TRONG BẢO VỆ TỔ QUỐC THỜI KỲ MỚI

Đình Hùng Tuấn

Học viện Chính trị quân sự.

Cuộc đấu tranh chống chiến tranh tâm lý của chủ nghĩa đế quốc trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận có tầm quan trọng hàng đầu, nhằm bảo vệ, phát triển nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng ta, của xã hội ta là chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, giữ vững nền tảng chính trị, tinh thần của xã hội, chống sự chệch hướng con đường phát triển của đất nước.

Coi trọng đấu tranh lý luận, tăng cường giáo dục cho bộ đội nội dung lý luận và ý nghĩa của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Thật sự coi trọng giáo dục lý luận chính trị cho Đảng viên, cán bộ chủ chốt các đơn vị, bồi dưỡng nâng cao nhận thức và năng lực vận dụng lập trường, quan điểm, phương pháp luận khoa học để xem xét, phân tích và giải quyết những vấn đề thực tiễn đặt ra.

Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho bộ đội, đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục về chủ nghĩa xã hội, về quan điểm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tạo sự thống nhất cao hơn trong toàn Đảng, toàn quân và toàn dân. củng cố lòng tin của cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang đối với sự lãnh đạo của Đảng, đối với chủ nghĩa xã hội. Phải gắn việc giáo dục nâng cao nhận thức với hướng dẫn hành động, gắn chặt việc quán triệt Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước với xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết.

Đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục truyền thống tốt đẹp của dân tộc, của cách mạng, của Đảng, của quân đội, giáo dục chủ nghĩa yêu nước thời đại Hồ Chí Minh. Coi trọng giáo dục đạo đức của người quân nhân cách mạng, nghĩa

vụ, trách nhiệm bảo vệ Tổ quốc. Qua đó, xây dựng lòng tự tôn, tự hào dân tộc, ý thức giữ gìn những giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, của quân đội trước mọi sự chống phá của kẻ thù.

Tăng cường tuyên truyền, giáo dục cho bộ đội nâng cao ý thức cảnh giác trước mọi âm mưu, thủ đoạn, tính chất nguy hiểm của chiến tranh tâm lý trong chiến lược “Diễn biến hoà bình” của các thế lực thù địch đối với Việt Nam. Giáo dục để mọi cán bộ, chiến sĩ thống nhất về quan điểm, tư tưởng, hiểu rõ về yêu cầu, nhiệm vụ, biện pháp phòng chống chiến tranh tâm lý, coi đó là nhiệm vụ cấp bách hàng đầu của toàn quân, toàn dân trong chiến lược bảo vệ Tổ quốc hiện nay. Từ đó, nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng cho cán bộ, chiến sĩ, khắc phục tư tưởng chủ quan, thờ ơ, coi nhẹ nhiệm vụ phòng chống chiến tranh tâm lý, “diễn biến hoà bình”.

Phối hợp chặt chẽ với các ngành, các cấp nắm chắc tình hình lý luận, tư tưởng, phát hiện kịp thời những vấn đề phức tạp; ngăn chặn có hiệu quả âm mưu, thủ đoạn chiến tranh tâm lý, “diễn biến hoà bình” về lý luận, tư tưởng của kẻ thù, uốn nắn những biểu hiện dao động về tư tưởng, suy giảm niềm tin, những biểu hiện lệch lạc về nhận thức; không để những thông tin sai lệch, dư luận xấu, những tài liệu phản động xâm nhập, lan truyền.

Các cơ quan nghiên cứu, các học viện, nhà trường trong quân đội cần phải phối hợp chặt chẽ với các đơn vị có kế hoạch nghiên cứu, tuyên truyền khẳng định tính cách mạng và khoa học của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, những đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, đấu tranh phê phán các quan điểm sai trái, vạch rõ bản chất, âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch.

Đấu tranh bảo vệ đường lối, quan điểm, cương lĩnh, chiến lược cách mạng là một nhiệm vụ có ý nghĩa quan trọng đặc biệt trong phòng chống chiến tranh tâm lý của địch hiện nay. Một trong những mục tiêu của chiến tranh tâm lý là xuyên tạc đường lối, quan điểm của Đảng, gieo rắc sự hồ nghi về tính đúng đắn của cương lĩnh và chiến lược cách mạng, gây mất lòng tin vào con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của nước ta. Vì vậy, đấu tranh bảo vệ đường lối, quan điểm của Đảng chính là tăng cường giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ nhất trí cao độ. Đó là sự biểu hiện lập trường, bản lĩnh chính trị của quân đội, là nguồn gốc tạo nên sức mạnh chiến đấu, bảo đảm cho quân đội vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, là cơ sở làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn thâm độc của chiến tranh tâm lý của địch.

Để bảo đảm sự nhất trí cao với đường lối, quan điểm, cương lĩnh chiến lược cách mạng của Đảng, các tổ chức Đảng và các tập thể quân nhân trong quân đội phải luôn nêu cao vũ khí phê bình và tự phê bình, kiên quyết đấu tranh ngăn chặn và khắc phục mọi biểu hiện của chủ nghĩa cơ hội, hữu khuynh về chính trị. Đặc biệt, trong điều kiện hiện nay, khi mà chủ nghĩa đế quốc đang

ráo riết tiến hành chiến tranh tâm lý phá hoại niềm tin của quân đội vào sự lãnh đạo của Đảng thì việc củng cố niềm tin, nâng cao sự nhất trí của cán bộ, chiến sĩ vào đường lối, quan điểm, cương lĩnh, chiến lược cách mạng của Đảng là yêu cầu có tính nguyên tắc trong cuộc đấu tranh chống lại sự phá hoại về tư tưởng của chiến tranh tâm lý đối với quân đội ta hiện nay.

Kỷ luật tự giác, nghiêm minh là sức mạnh của quân đội cách mạng. Kỷ luật của quân đội ta được xây dựng trên cơ sở giác ngộ chính trị, sự nhất trí cao về mục tiêu, lý tưởng chiến đấu của cán bộ, chiến sĩ ta. Thường xuyên chăm lo giáo dục, rèn luyện ý thức tổ chức kỷ luật là một trong những nhân tố bảo đảm nâng cao sức chiến đấu của quân đội, làm cho quân đội ta hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ mà Đảng và nhân dân giao phó.

Sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới đang đặt ra những yêu cầu mới về xây dựng ý thức tổ chức kỷ luật của quân đội. Chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch, phản động quốc tế đang ráo riết chống phá bằng nhiều thủ đoạn thâm độc nhằm làm tê liệt, vô hiệu hoá quân đội. Vì vậy, nếu không chăm lo giáo dục, rèn luyện nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật cho cán bộ, chiến sĩ quân đội, không hạn chế và khắc phục được tình trạng yếu kém về kỷ luật ở các đơn vị thì khó có thể ngăn chặn được những đòn tấn công tâm lý nhằm phá hoại về tư tưởng và tổ chức của các thế lực thù địch đối với quân đội.

Trước sự tác động của những mặt tiêu cực trong xã hội, trước âm mưu, thủ đoạn thâm độc của chiến tranh tâm lý, kẻ địch đang bằng mọi cách phá hoại sự đoàn kết nhất trí trong quân đội, gây chia rẽ, bè phái, tạo ra mâu thuẫn bên trong nội bộ, từng bước làm suy yếu dẫn đến vô hiệu hoá quân đội... Vì vậy, việc chăm lo giáo dục, xây dựng tinh thần đoàn kết, nhất trí, gắn bó keo sơn, thương yêu, tôn trọng, giúp đỡ lẫn nhau là vấn đề có tầm quan trọng đặc biệt trong tình hình hiện nay.

Đoàn kết quân dân là quan hệ tất yếu, vốn có, phản ánh bản chất của quân đội cách mạng. Quân đội muốn tồn tại và phát triển, đánh thắng mọi âm mưu, thủ đoạn chiến tranh tâm lý của kẻ thù phải tạo ra sức mạnh đoàn kết quân dân, thực hiện “quân với dân một ý chí”.